

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ๑๗๒๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ The Educators Thailand ๒๐๒๔ ภายใต้ธีม “มหานครเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียม”
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยบริษัท คิดคิด จำกัด จัดโครงการ The Educators Thailand ๒๐๒๔ ภายใต้ธีม “มหานครเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ส่งเสริมให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษา ทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ติวเตอร์และบุคลากรด้านการศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ และสื่อการสอนรูปแบบอื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้ทุกสาระวิชา ๒. ให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นผลผลิตของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ๓. ยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ ในด้านความเป็นผู้นำ ด้านสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนรูปแบบอื่น ๆ และ ๔. สร้างความตระหนักให้นักการศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และติวเตอร์ ในประเทศไทย เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ของประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ชนะในโครงการจะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์โครงการ The Educators Thailand ๒๐๒๔ ภายใต้ธีม “มหานครเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียม” โดยผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code ท้ายหนังสือ สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทพงษ์ ปุณยวีร์สาร)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wnbino@gmail.com



QR Code เข้าร่วมโครงการ

“เรียนดี มีความสุข”

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

AIS Academy
EDUCATORS
THAILAND 2024
มหานครเพื่อการศึกษาที่ **เท่าเทียม**



กลับมาอีกครั้ง **อย่างยิ่งใหญ่**
กับเวทีพัฒนาศักยภาพระดับประเทศ

พร้อมชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติ

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ



ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิ.ย.

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง